

NHẬT BẢN

TOKYO - KAWAGUCHI - HAKONE - FUJI

Thời gian: 5 Ngày- 4 Đêm

Du lịch Nhật Bản vào mùa thu với hoa anh đào nở rộ là điều mà rất nhiều du khách mong muốn một lần được trải nghiệm. Mùa thu ở Nhật Bản chẳng khác nào là một thiên đường trần gian. Bầu trời xanh trong vắt và cao vợi vợi, những dãy núi dài trùng điệp với sắc màu vô cùng kỳ thú xanh, đỏ, vàng...Trên những con phố nhỏ, những chiếc lá Phong vàng óng trải khắp mặt phố và vương lên những mái nhà ngói lô xô màu xám cổ kính...Nét đẹp của Mùa Thu làm cho làn da thiếu nữ luôn ửng hồng. Đó là tất cả những gì du khách sẽ được trải nghiệm với tour du lịch Nhật Bản của công ty chúng tôi.



Nhật Bản vốn nổi tiếng với nền văn hóa đặc sắc, độc đáo, có một không hai trên thế giới. Nhưng ngoài những nét truyền thống về con người và văn hoá, Nhật Bản còn nổi tiếng là quốc gia giàu và đẹp. Bốn bề là đảo với biển, đã tạo nên cho thiên nhiên nơi đây những vẻ đẹp lạ lùng mà quyến rũ. Với tour du lịch Nhật Bản của công ty chúng tôi du khách sẽ được đến với thành phố Tokyo trù phú và hiện đại của Nhật Bản. Du khách sẽ được tham quan ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản với quanh năm phủ đầy tuyết, tham quang thung lũng Owakudani và trải nghiệm món trứng luộc của Nhật Bản với tương truyền sẽ được tăng 7 năm tuổi thọ nếu dùng qua.

Ngoài ra, với Tour Du lịch Nhật Bản của chúng tôi, du khách còn được tham quan Kamakura – thành phố của các Samurai, nơi tập trung rất nhiều đền chùa được xây dựng từ thời xưa. Tham quan và chụp hình với tháp Tokyo, trải nghiệm cảm giác ngắm toàn cảnh thành phố trên tầng 45 của Tòa Đô Chính. Đi du thuyền ngắm đảo nhân tạo Odaiba và toàn vịnh Tokyo, mua sắm tại khu trung tâm Shinjuku.

Với những trải nghiệm tuyệt vời trong Tour du lịch Nhật Bản chắc chắn sẽ mang lại một kỳ nghỉ không thể nào quên dành cho các du khách.

LỊCH TRÌNH TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN 5 NGÀY 4 ĐÊM :

Ngày 1: TPHCM – TOKYO

Quý khách tập trung tại sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất – Ga đi Quốc Tế làm thủ tục hàng không đáp chuyến bay đi Tokyo_Nhật Bản.

Quý khách nghỉ ngơi trên máy bay

Ngày 2: TOKYO – FUJI – KAWAGUCHIKO

Đến sân bay Narita của Tokyo, sau khi làm thủ tục nhập cảnh, xe đưa đoàn đi dùng bữa sáng. Sau đó đoàn tham quan:

- [Núi Phú Sĩ](#)– đến trạm thứ 5 nếu thời tiết cho phép, trong trường hợp thời tiết xấu sẽ tham quan và chụp hình dưới chân núi hoặc trung tâm thông tin núi Phú Sĩ.
- Sau bữa trưa, quý khách lên du thuyền dạo hồ [Ashi lake](#)
- Tham quan quần thể [Khu du lịch Hakone](#) - đoàn có cơ hội được tới [Thung lũng Owakudani](#) tham quan và luộc trứng, khi trứng chín, vỏ quả trứng sẽ chuyển sang màu đen – khi thưởng thức sẽ có một chút mùi sulphuric. Tương truyền khi ăn trứng này, quý khách sẽ được tăng 7 năm tuổi thọ.



- Tiếp tục đến [Kawaguchiko](#) ăn tối
- Đoàn về khách sạn và tham gia dịch vụ “[tắm tiên](#)” onsen trong quần thể khách sạn.

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở [Kawaguchiko](#)

Ngày 3: KAWAGUCHIKO – KAMAKURA – YOKOHAMA – TOKYO

- Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Trả phòng.
- Khởi hành đến [Kamakura](#) - thành phố cổ của các Samurai, nơi tập trung nhiều đền chùa được xây dựng từ thời các tướng quân Shogun.



- **Daibutsu**- tượng Phật ngồi thiền bằng đồng cao hơn 13m và nặng 93 tấn, được đúc từ năm 1252.
- **Thần đạo Tsurugaoka Hachimangu** - ngôi đền có bề dày lịch sử, nơi thường xuyên tổ chức các Lễ hội văn hóa truyền thống.
- Sau bữa trưa, Quý khách khởi hành đi **Yokohama** và tham quan Thiên đường biển **Hakkeijima Sea Paradise**. Tại đây, Quý khách có thể tìm hiểu thêm về sự đa dạng muôn màu của thế giới động vật biển hoặc những màn trình diễn sống động và vui nhộn của những chú cá heo hay hải cẩu thông minh

Tiếp tục hành trình đến **Tokyo**.

Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá thành phố Tokyo về đêm.

Ngày 4: TOKYO – ODAIBA – TOKYO

Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Đoàn khởi hành tham quan:

Cung điện Hoàng Gia.

Quý khách tham quan **Tháp Tokyo** (chụp hình chân tháp) và quý khách có cơ hội ngắm toàn cảnh thành phố trên tầng 45 của **Tòa Đô Chính**.

Đi du thuyền ngắm đảo nhân tạo **Odaiba** và toàn cảnh vịnh Tokyo

Sau bữa trưa, quý khách tham quan **Đền thờ Asakusa Kannon** – Ngôi đền thờ cổ nhất tại Tokyo.



Mua sắm tại trung tâm [Shinjuku](#)

Ăn trưa và ăn tối tại nhà hàng địa phương

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Tokyo

Ngày 5: TOKYO – TPHCM

Ăn sáng tại khách sạn và trả phòng.

Quý khách tự do đến giờ xe đưa Quý khách ra sân bay Narita làm thủ tục về thành phố Hồ Chí Minh. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, chia tay quý khách và hẹn gặp lại.